

Số: 248/TB-VP

Kiên Giang, ngày 10 tháng 3 năm 2020

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh; Ban Chỉ đạo Phòng, chống khủng bố tỉnh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020



Ngày 06 tháng 3 năm 2020, tại trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Phạm Vũ Hồng, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và Ban Chỉ đạo Phòng, chống khủng bố tỉnh (Ban Chỉ đạo tỉnh) đã chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác của Ban Chỉ đạo tỉnh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020. Tham dự Hội nghị, đại diện Bộ Công an có lãnh đạo Cục An ninh nội địa; Đại biểu cấp tỉnh có các Phó Trưởng ban và thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo tỉnh (theo Quyết định số 1723/QĐ/TU ngày 15-02-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy), các Phó Trưởng ban và thành viên Ban Chỉ đạo Phòng, chống khủng bố tỉnh (theo Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 của UBND tỉnh); đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Đảng ủy Khối doanh nghiệp; Hiệu trưởng các trường: Đại học Kiên Giang, Cao đẳng Kiên Giang, Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang, Cao đẳng Nghề Kiên Giang và Cao đẳng Y tế Kiên Giang; các đơn vị thuộc Công an tỉnh. Đại biểu cấp huyện có Bí thư Huyện ủy, Thành ủy; Chủ tịch UBND cấp huyện; Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cấp huyện; Ban Chỉ đạo Phòng, chống khủng bố huyện Phú Quốc; Đội trưởng các Đội Điều tra, Đội Xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh trật tự thuộc Công an cấp huyện. Đại biểu cấp xã có Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng Ban Dân vận, Trưởng Công an cấp xã. Vắng: Ban Dân vận, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường (thành viên Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 1723-QĐ/TU); Ban Dân vận, Sở Tài chính, Đài kiểm soát không lưu Phú Quốc (thành viên Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 128/QĐ-UBND); Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận.

Sau khi nghe báo cáo của Công an tỉnh - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh và ý kiến phát biểu thảo luận của lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Qua đánh giá, tổng kết năm 2019, công tác phòng, chống khủng bố và công tác phòng chống tội phạm, phòng chống mua bán người, phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh cho thấy sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền và vai trò tham mưu, nòng cốt, xung kích của các ngành chức năng đạt được nhiều kết quả. An ninh, trật tự tiếp tục được giữ vững ổn định, chủ động đấu tranh ngăn chặn, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để xảy ra khủng bố, bạo loạn, biểu tình gây rối an ninh, trật tự; bảo vệ an toàn tuyệt đối các công trình, mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng, các đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đến thăm, làm việc tại tỉnh và các ngày lễ, tết. Tội phạm về trật tự xã hội được kéo giảm 13,4% so với năm 2018; tỷ lệ điều tra khám phá tội phạm đạt 91,72%, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm đạt 92,22%; các vụ trọng án, phức tạp được điều tra khám phá nhanh, dư luận xã hội đồng tình ủng hộ; tội phạm mua bán người không xảy ra; công tác kiểm soát và cai nghiện ma túy được quan tâm, nhất là công tác lập hồ sơ đưa đối tượng đi cai nghiện tự nguyện và bắt buộc; phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được củng cố, thúc đẩy nâng lên với nhiều biện pháp phong phú, đa dạng v.v.. Những kết quả trên đã góp phần tạo môi trường xã hội lành mạnh, cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thay mặt Tỉnh ủy, UBND tỉnh, tôi ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của các ngành, các cấp.

Tuy nhiên, An ninh trên một số lĩnh vực, tội phạm cướp giết, trộm cắp, tội phạm và người nghiện các chất ma túy, vi phạm pháp luật về môi trường có lúc, có nơi còn diễn biến phức tạp; công tác phòng ngừa xã hội hiệu quả chưa cao, có nơi khả năng còn thấp kém, chuyển hóa địa bàn một số nơi còn chậm; phong trào quần chúng tham gia phòng, chống tội phạm ở một số địa phương chưa được duy trì. Công tác tuyên truyền về phòng, chống khủng bố, bạo loạn, biểu tình, về đảm bảo an toàn, an ninh hàng không có mặt còn hạn chế; nhận thức của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa đầy đủ, có lúc, có nơi còn chủ quan, mất cảnh giác.

Nguyên nhân của những tồn tại hạn chế trên là do: Sự chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị một số nơi chưa thật sự quyết liệt, chưa huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào cuộc, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy chỉ đạo công tác phòng ngừa xã hội; sự phối hợp giữa các ngành, đoàn thể có nơi chưa chặt chẽ, nhất là trong trao đổi thông tin, tình hình; vai trò tham mưu, đề xuất của các ngành chức năng có lúc còn hạn chế; lực lượng, trang thiết bị, phương tiện, kinh phí phục vụ công tác phòng, chống khủng bố, biểu tình, bạo loạn còn nhiều bất cập.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI

Năm 2020 diễn ra đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, là năm có nhiều ngày lễ lớn của đất nước. Tình hình thế giới và khu vực tiếp tục biến động mạnh, sẽ còn diễn biến phức tạp. Các thế lực thù địch, phản động tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước, kích động biểu tình, gây rối an ninh, trật tự. Tội phạm và vi phạm pháp luật vẫn có xu hướng phức tạp, các băng, nhóm tội phạm hình sự đan xen với tội phạm kinh tế, ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao với nhiều phương thức, thủ đoạn mới. Trước tình hình dịch bệnh (cúm COVID-19, cúm gia cầm H5N6, H5N1), hạn hán, xâm nhập mặn sâu,... nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm lại càng khó khăn, phức tạp.

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống khủng bố; phòng chống tội phạm, phòng chống mua bán người, phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời gian tới, đề nghị các cấp, các ngành cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Tiếp tục cụ thể hóa, triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh ủy về an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác phòng, chống khủng bố. Đặc biệt là, tập trung tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; việc thực hiện các đề án, dự án đã được phê duyệt thuộc Chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020; Chương trình, mục tiêu bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống tội phạm và ma túy giai đoạn 2016-2020. Bên cạnh đó cũng phải tập trung phòng, chống dịch bệnh theo chủ trương của Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 “Chống dịch như chống giặc”.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nội dung, hình thức phù hợp đối tượng, địa bàn và nhiệm vụ của từng ngành, từng cấp, trong đó tăng cường vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công nhân, viên chức và quần chúng nhân dân về công tác phòng, chống khủng bố, bạo loạn, biểu tình trái pháp luật và khẩn nguy hàng không, đề cao ý thức cảnh giác trước âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và phần tử xấu và nâng cao nhận thức về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

3. Chủ động nắm chắc tình hình, phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để xảy ra bạo loạn, khủng bố, phá hoại, hình thành tổ chức chính trị đối lập trong tỉnh, không để bất ngờ trong mọi tình huống; bảo vệ an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng; thường xuyên rà soát, điều chỉnh và diễn tập các phương án xử lý tình huống an ninh trật tự để chủ động ứng phó.

Nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng, triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp nhằm tiếp tục kiềm chế, kéo giảm tội phạm trong năm 2020, tập trung đánh mạnh, đánh trúng các loại tội phạm có tổ chức, mua bán người, xâm hại trẻ em, ma túy, “tín dụng đen”, “xã hội đen”, sử dụng công nghệ cao, buôn lậu v.v..; điều tra, truy tố, xét xử, bảo đảm xử lý nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật; làm tốt công tác tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố, kịp thời phát hiện, xử lý các dấu hiệu tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật.

Thường xuyên rà soát, thống kê, quản lý chặt người nghiện ma túy ngoài xã hội; nâng cao hiệu quả công tác điều trị, cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện, nhất là công tác cai nghiện tại cộng đồng, hạn chế tỷ lệ tái nghiện. Tăng cường việc kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy và tiền chất, tránh để các đối tượng lợi dụng sản xuất ma túy tổng hợp.

Về tình trạng số lượng người nghiện ma túy đưa vào Cơ sở cai nghiện ma túy đa chức năng tỉnh có thời điểm tăng cao, vượt quá định mức đối với số người làm việc tại Cơ sở (người quản lý/số lượng học viên bắt buộc), điều kiện cơ sở vật chất của Cơ sở chưa đảm bảo theo quy định, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội khẩn trương thực hiện tuyển viên chức theo kế hoạch, quy định hiện hành; trước mắt động viên, thỏa thuận với viên chức và người lao động về việc làm thêm giờ theo quy định hiện hành; các sở, ngành chức năng liên quan phối hợp Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án “Nâng cấp Cơ sở cai nghiện ma túy đa chức năng tỉnh Kiên Giang” theo chủ trương chỉ đạo.

4. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trong chỉ đạo thực hiện, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, theo dõi để có biện pháp chỉ đạo kịp thời những vấn đề phức tạp về tội phạm và tệ nạn xã hội, chấn chỉnh những thiếu sót, hạn chế và tháo gỡ những khó khăn cho cơ sở. Chỉ đạo kết hợp chặt chẽ giữa phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc với các phong trào cách mạng của Đảng, Nhà nước; phát hiện và khen thưởng kịp thời những nhân tố tích cực, tiêu biểu nhằm động viên cổ vũ phong trào.

Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị thực hiện có hiệu quả công tác chuyên hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội; tiếp tục thực hiện tốt Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã.

5. Giao Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc các huyện, thành phố tổ chức hội nghị tổng kết các mặt công tác năm 2019 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020; thời gian tổ chức hội nghị các địa phương kết thúc trong tháng 3/2020 và báo cáo kết quả về Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh (Công an tỉnh).

Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo để các sở, ngành, địa phương và thành viên, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh biết, thực hiện./. *Lê*

Nơi nhận:

- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Phó Trưởng ban và thành viên, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh (theo Quyết định số 1723-QĐ/TU ngày 15-02-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 của UBND tỉnh);
- UBND huyện, thành phố;
- Lãnh đạo VP, P. NCPC;
- Lưu: VT, hvlu, "HT".

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Đỗ Thị Lệ Hảo